

บทความ กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ

สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา จังหวัดยะลา

“การรักษาความสมบูรณ์แข็งแรง เป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดีและสังคมที่มั่นคง เพราะร่างกายที่แข็งแรงจะอำนวยผล ให้สุขภาพจิตใจสมบูรณ์ และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณ์ ดีพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว ย่อมมีกำลังทำประโยชน์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองได้เต็มที่” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤพดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา จังหวัดยะลา กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีภารกิจหน้าที่ในการให้การอุปการะเด็กและเยาวชนชายอายุระหว่าง 6-18 ปี และต่อเนื่องสูงสุดถึง 24 ปี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นกลุ่มที่ประสบปัญหาทางสังคมในทุกรูปแบบ โดยมีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการด้านปัจจัย 4 ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม การศึกษาและการฝึกทักษะอาชีพ ตลอดทั้งการขัดเกลาทางด้านศาสนา และจริยธรรม ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ครอบครัวและสังคมในภาคหน้า ซึ่งการดำเนินงาน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับประโยชน์สูงสุดหน่วยงานได้ดำเนินการ ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความสามารถและความถนัดจนถึงระดับสูงสุด มีการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ กีฬา ดนตรี ศิลปะ และเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการวางรากฐานให้เด็กได้รับการพัฒนาในทุกด้านตามความสนใจ ความสามารถ และความถนัด ซึ่งจะส่งผลให้เด็กสามารถพัฒนาตนเองได้ในอนาคต ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ : เพชรน้ำหนึ่ง เพื่อให้เด็กได้รับโอกาสและการพัฒนาในทักษะที่ถนัด และผลักดันให้ถึงความฝันที่เด็กและเยาวชนได้มุ่งหมายไว้ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสำหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

การเสริมสร้างศักยภาพเด็กด้านกีฬาเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่หน่วยงานให้ความสำคัญ มุ่งมั่นผลักดันเด็กให้ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกีฬานั้น ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือหนึ่ง ในการเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย จิตใจ สังคม สร้างจิตสำนึกในการดำรงชีวิตให้มีคุณธรรม มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพในสิทธิของตนเอง และผู้อื่น เป็นรากฐานที่ดีของสังคม ทั้งนี้หน่วยงานได้ดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาออกกำลังกาย เพื่อฝึกทักษะกีฬาให้แก่เด็กในความอุปการะ อาทิเช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ปิงปอง ตะกร้อ และแบดมินตัน โดยช่วงเย็นหลังเลิกเรียน เจ้าหน้าที่ พร้อมเด็กในความอุปการะจะร่วมกันเล่นกีฬานิตต่าง ๆ ตามความถนัดของตนเอง และในช่วงวันหยุดปิดเทอมหน่วยงานได้จัดโครงการกีฬาภายใน เพื่อส่งเสริมทักษะด้านกีฬาให้เด็กในความอุปการะเป็นประจำทุกปี ซึ่งพบว่า เป็นกิจกรรมที่เด็กๆให้ความสนใจในการเข้าร่วมเป็นอย่างยิ่ง และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เด็กหันมาสนใจการเล่นกีฬา และมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองผ่านการเล่นกีฬา จนเป็นที่ยอมรับของโรงเรียน จนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียน เพื่อเข้าแข่งขันในการการต่างๆ สามารถสร้างผลงาน ชื่อเสียงให้ทางโรงเรียนมากมาย สร้างความภาคภูมิใจให้เด็ก โรงเรียน และสถานสงเคราะห์ฯเป็นอย่างยิ่ง แต่ผลดีกว่านั้นคือการสร้างคุณค่าให้เด็ก สร้างตัวตน ให้ได้รับการยอมรับในสังคม เป็นแรงบันดาลใจให้เด็กมุ่งมั่นพัฒนาตนเองต่อไป

พิรัตน์ เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ยะลาจังหวัดยะลา เป็นหนึ่งคนที่มุ่งมั่นพัฒนาตนเองโดยอาศัยการเล่นกีฬา ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ผันตัวเองสู่การเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอล โดยเล่นในตำแหน่งบอลเร็ว น้องเริ่มเล่นกีฬาตั้งแต่อยู่ชั้นประถม โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) โดยเริ่มหัดเล่นกีฬา วอลเลย์บอลชายหาด ฝึกซ้อมทุกวัน จนได้ลงแข่งขัน แต่ในทุกเกมการแข่งขันนำมาซึ่งความพ่ายแพ้ จนทำให้ต้องเลิกเล่นไป จนเมื่อจบชั้น ป.6 ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนสตรียะลา และในช่วงชั้น ม.3 น้องได้เริ่มหันเข้าหากีฬากีฬาอีกครั้ง จากการลงเล่นกีฬา วอลเลย์ร่วมกับรุ่นนักกีฬาที่โรงเรียน ผลการเล่นในครั้งนั้นทำให้โค้ชได้เห็นฝีมือการเล่น และชวนมาร่วมทีม น้องผ่านการซ้อมอย่างหนัก จนบางครั้งเกิดความรู้สึกเหนื่อย ท้อ แต่กำลังใจจากโค้ช ทำให้มีแรงสู้ต่อ แม้ผลการแข่งขันในครั้งนี้จะพ่ายแพ้เหมือนเคยก็ตาม แต่การพ่ายแพ้ในครั้งนี้ทำให้ได้เรียนรู้ว่า ต่อให้เจออุปสรรคความผิดหวังใดในการแข่งขันวอลเลย์บอลก็ตาม ต้องเข้มแข็งและไม่ท้อต่ออุปสรรค และต้องทำให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ น้องตัดสินใจทำตามความฝันเป้าหมายของตนเอง จึงตัดสินใจเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ เพื่อสานฝันการเป็นนักกีฬา วอลเลย์บอล ผลของความมุ่งมั่นพัฒนาตนเองทำให้สามารถคว้าชัยชนะตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยรายการแรกที่ได้แชมป์ คือ การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (ปีที่ 38) ประจำปี 2565 รอบคัดเลือกภาคใต้ แชมป์จังหวัดสงขลา แชมป์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครศรีธรรมราชเกมส์” รอบคัดเลือกภาค 4 และแชมป์วอลเลย์บอลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ “MOE CUP” ครั้งที่ 2 และปัจจุบันยังคงเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลในรายการต่างๆอย่างต่อเนื่อง

พิรัตน์ ได้กล่าวไว้ว่า “ผมอยากจะเก่ง และเอาชัยชนะในทุกสนามการแข่งขัน อยากพัฒนาตนเองได้เป็นนักกีฬาทีมชาติ และการได้เป็นครูพละ เพราะผมอยากสอนเด็กๆให้รู้จักกีฬา วอลเลย์บอล ผมจะเป็นโค้ชให้เด็กๆ เพื่อสานฝันกีฬา วอลเลย์บอลให้ไปไกลมากที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้”

ผลจากการเล่นกีฬานี้ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง จากภาคภูมิใจในการคว้าแชมป์นั้น ยังก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนตัวเองสู่การเป็นบุคคลคุณภาพมากขึ้น มีเป้าหมายชีวิต มีวินัยในตนเอง เป็นคนตรงต่อเวลา มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง เคารพในสิทธิของตนเอง และผู้อื่น และเป็นที่ยอมรับของสังคม

พิรัตน์ ถือได้ว่าเป็นหนหนึ่งคนต้นแบบความสำเร็จด้านกีฬา ที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กและเยาวชน เช่นเดียวกับเด็กในความอุปการะในสถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา จังหวัดยะลา ที่ได้รื้อฟื้นต้นแบบนี้ในการพัฒนาตนเองด้านกีฬา เลือกเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย กีฬายูโด 1 ราย กีฬาโรลเลอร์สกี 2 ราย

จักเห็นได้ว่ากีฬาเป็นเครื่องมือกลไกหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล นำไปสู่การมีส่วนร่วมของครอบครัว และยังส่งเสริมในด้านพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือเรียกได้ว่า “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ”